
(สําเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ประจําป พ.ศ. 256๔ 
เมื่อวันท่ี ๒๘ เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 256๔ 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา อําเภอหนองไผ  จงัหวัดเพชรบูรณ 

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.30 น.      เลิกประชุม  เวลา 10.๔๐ น. 
ผูมาประชุม จํานวน 1๐ คน      ผูไมมาประชุม  จํานวน ๒  คน 

 

ลําดับ 

ที่ 
ช่ือ – สกลุ ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายปญญา กันศร ี ประธานสภาเทศบาล 

ตําบลบัววัฒนา 

ปญญา  กันศร ี  

2 นายสุบิน นวลทิม รองประธานสภาเทศบาล 

ตําบลบัววัฒนา  

สุบิน  นวลทิม  

3 นายอภิสิทธ์ิ กลิ่นกหุลาบ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา -   

4 นายประเวช แสงทอง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา ประเวช  แสงทอง  

5 นายสุพรรณ ฤาชา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา สุพรรณ  ฤาชา  

6 นายผล ศรียากูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา ผล  ศรียากลู  

7 นายสุภาพ สียับ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา -   

8 นายสุทธิชัย หลอบุญรอด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา สุทธิชัย  หลอบญุรอด  

9 นายประเสริฐ ลากุล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา ประเสริฐ  ลากลุ  

๑๐ นางวงเดือน อุดทา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา วงเดือน  อุดทา  

๑๑ น.ส.เยาวมาลย กองมนต สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา เยาวมาลย  กองมนต  

๑๒ นายสมหมาย เที่ยงธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา/

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา 

สมหมาย  เที่ยงธรรม  

ผูไมมาประชุม 
๑. นายอภิสิทธ์ิ  กลิ่นกุหลาบ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา  

๒. นายสุภาพ  สียับ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา 

/ผูเขารวมประชุม..............   
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ผูเขารวมประชุม จํานวน ๘ คน 
 

ลําดับ
ที่ ช่ือ – สกลุ ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายเอนก  ศรีสังข นายกเทศมนตรีตําบลบัววัฒนา เอนก ศรีสงัข  

2 นายธีระ  กงผัน รองนายกเทศมนตรตํีาบลบัววัฒนา                   ธีระ  กงผัน   

3 นางสาวยุวดี   บงแกว รองนายกเทศมนตรตํีาบลบัววัฒนา ยุวดี  บงแกว  

4 นายเทียม  ศิริสม ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี
ตําบลบัววัฒนา 

-  

5 นางแกวมณี  พันผง เลขานุการนายกเทศมนตร ี
ตําบลบัววัฒนา 

แกวมณี  พันผง  

6 นางนิยม  ประมาณเมือง ผูอํานวยการกองคลงั  

รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล 

นิยม ประมาณเมือง  

7 นางสุรสัวดี  มวงนอย หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  สุรสัวดี  มวงนอย  

8 นายกรุงณพฒัน                       
อํานาจภัทรกาญจน 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน                
ชํานาญการ                             

กรุงณพฒัน                       
อํานาจภัทรกาญจน 

 

๙ นางสาวภัทราภรณ  
สุนทรนันท 

นายชางโยธาชํานาญงาน ภัทราภรณ สุนทรนันท 
 

 

 

    

นายสมหมาย  เที่ยงธรรม

เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา มาประชุม จํานวน 1๐ คน และ

มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา ลากิจ จํานวน ๒ คน   

 ซึ่งถือวาครบองคประชุม ตามความในมาตรา 27  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ แลว ขอเชิญ นายปญญา 

กันศรี  ประธาน สภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย                 

และข้ึนประจําที่ น่ังประธานสภาเทศบาล และขอเชิญ นายสุบิน  นวลทิม                  

รองประธานสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา  ข้ึนประจําที่น่ังรองประธานสภาเทศบาล

หลังจากจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เรียบรอยครับ 

นายปญญา  กันศร ี  - ประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และข้ึนประจําที่น่ังประธานฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา  มาประชุมครบองคประชุมแลว ผมขอเปด
การประชุมสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป             
พ.ศ. 256๔ ณ  บัดน้ี 

 

 /ระเบียบวาระที่ 1........... 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายปญญา  กันศร ี  - ไมม ี

ประธานสภาเทศบาลฯ   
   

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

นายปญญา  กันศร ี  - ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา ช้ีแจงรายงานการประชุม 

ประธานสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบัววัฒนาครัง้ที่แลว ใหที่ประชุมทราบดวยครับ 

นายสมหมาย  เที่ยงธรรม  - เรียน  ทานประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ กระผม นายสมหมาย  เที่ยงธรรม  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา ขอเรียน

ช้ีแจง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓           

ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ. 256๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 256๔ จํานวน ๑๐ หนา 

รายงานการประชุมดังกลาว ประธานสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา ไดสงสําเนา

รายงานการประชุมใหคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และจัดสงใหสมาชิก

สภาเทศบาลตําบลบัววัฒนาทุกทานลวงหนาแลวน้ัน เพื่อพิจารณาตรวจถอยคํา               

ความถูกตอง ในรายงานการประชุมดังกลาวแลว หากมีขอความใดตองแกไข  ขอให

แจงในที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนาทราบไดเลยครับ 

นายปญญา  กันศร ี  - มีสมาชิกทานใดจะขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุมดังกลาวหรือไม                        

ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  - ไมมีผูขอแกไขแตอยางใด 

นายปญญา  กันศร ี  - หากไมมีสมาชิกทานใดขอแกไขถอยคํา ผมจะขอมติที่ประชุม หากสมาชิก 

ประธานสภาเทศบาลฯ ทานใดพิจารณาแลว เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล          

บัววัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ. 256๔ เมื่อวันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน 256๔ โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม  - มติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา  

 สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. 256๔ เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 

256๔    

                 - เห็นชอบ     จํานวน  ๙  เสียง 

                 - ไมเห็นชอบ   จํานวน  -  เสียง 

                 - งดออกเสียง  จํานวน  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 

 

 

 

 

/ระเบียบวาระที่ ๓........... 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๓.๑ แบบขอมูลทะเบียนประวัติผูบริหารทองถ่ินและสมาชกิสภาทองถ่ิน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายปญญา  กันศร ี  - ตามที่ไดสงแบบขอมูลทะเบียนประวัติผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภา 

ประธานสภาเทศบาลฯ ทองถ่ิน ใหกับสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา และคณะผูบริหารเทศบาลตําบล

บัววัฒนา เพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหาร ไดกรอกขอมูลตาม

แบบฟอรม เพื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะไดนําขอมูลไปบันทึกในระบบสารสนเทศ

การเลือกต้ังทองถ่ิน ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินใหครบถวนตอไป              

และขอเชิญเจาหนาที่ช้ีแจงครับ 

นายกรุงณพัฒน   - เรียน ทานประธานสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา และสมาชิกสภาเทศบาล 

อํานาจภัทรกาญจน

นักวิเคราะหนโยบาย 

และแผนฯ 

คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม                 
นายกรุงณพัฒน อํานาจภัทรกาญจน ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ ขอช้ีแจงเรื่องขอมูลทะเบียนประวัติผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลบัววัฒนา ซึ่งสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเพชรบูรณ  
ไดดําเนินการตรวจสอบขอมูลผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน ในระบบ
สารสนเทศการเลือกต้ังทองถ่ิน ผลปรากฏวายังมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน            
บางแหง ยังบันทึกขอมูลไมครบถวนถูกตองและเปนปจจุบัน จึงใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทุกแหง ตรวจสอบ แกไข ปรับปรุง และบันทึกขอมูลใหครบถวนถูกตอง
และเปนปจจุบันตอไป ดังน้ัน เทศบาลตําบลบัววัฒนา  จึงไดสงหนังสือแบบขอมูล
ทะเบียนประวัติผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน เพื่อใหทานไดกรอกขอมูล  
ที่เปนปจจุบัน หากทานใดกรอกขอมูลเรียบรอยแลว สามารถสงเอกสารไดเลย แลว
ทางเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จะนําขอมูลไปบันทึกในระบบสารสนเทศการเลือกต้ัง
ทองถ่ินใหครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบันตอไป       

นายปญญา  กันศร ี  - ตามทีเ่จาหนาที่ไดช้ีแจง  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทานใดจะสอบถาม 

ประธานสภาเทศบาลฯ หรือไมครับ หากไมมีทานใดสอบถามแลว แสดงวาผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภา

เทศบาลตําบลบัววัฒนาทุกทาน ไดรับทราบการกรอกขอมูลในแบบขอมูลทะเบียน

ประวัติผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินตามที่เจาหนาที่ไดช้ีแจง 

ที่ประชุม           - รับทราบ 
/ 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเงินสะสม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายปญญา  กันศร ี  -  ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลบัววัฒนา  ไดขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไข  

ประธานสภาเทศบาลฯ เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ                

พ.ศ. ๒๕๖๕  จํานวน ๑ รายการ  ในสมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ประจําป  

/พ.ศ. 256๔... 
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 พ.ศ. 256๔ เพื่อพิจารณาอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย
เงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ตอไป และขอเชิญนายเอนก ศรีสังข
นายกเทศมนตรีตําบลบัววัฒนา  ไดช้ีแจงครับ  

นายเอนก ศรีสังข  -  เรียน ทานประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร 

นายกเทศมนตรฯี หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนายเอนก ศรีสังข นายก  
เทศมนตรีตําบลบัววัฒนา ขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ตามรายละเอียด
ดังน้ีครับ  

 

แบบขอเสนอญัตติ 
ที่ สํานักงานเทศบาลตําบลบัววัฒนา 

 

        วันที่ ๒๐ เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา 

ตามทีส่ภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา  ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา สมัยวิสามัญ              
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน  25๖๔ ไดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แลวน้ัน ปรากฏวาการต้ังงบประมาณรายจายบางรายการ จําเปนตองแกไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายใหครบถวนสมบูรณ  จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง           
คําช้ีแจงงบประมาณรายจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๑ รายการ โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

หนวยงานเจาของงบประมาณ :  กองชาง เทศบาลตําบลบัววัฒนา 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบประมาณท้ังหมด ๙๕,๐00 บาท 

ขอความเดิม 
- โครงการซอมแซมถนนลาดยางโดยลงหินคลุก (ซอมแซมในจุดที่ชํารุดเสียหาย)             

ถนนลาดยางสายบัววัฒนา – โคกยาว (บริเวณหมูที่ ๔ บานวังอาง และหมูที่ ๕ บานโคกพัฒนา) ต.บัววัฒนา             
อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ ปริมาณงาน ปริมาณหินคลุกพรอมเกลี่ยแตง ๒๓๘ ลูกบาศกเมตร เปนเงิน ๙๕,๐00 
บาท  

ขอความใหม   
   - โครงการซอมแซมถนนลาดยางโดยลงหินคลุก (ซอมแซมในจุดที่ชํารุดเสียหาย)             

ถนนลาดยางสายบัววัฒนา – โคกยาว (บริเวณหมูที่ ๔ บานวังอาง และหมูที่ ๕ บานโคกพัฒนา) ต.บัววัฒนา             
อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ ปริมาณงาน ปริมาณหินคลุกพรอมเกลี่ยแตง ๒๒๔ ลูกบาศกเมตร เปนเงิน ๙๕,๐00 
บาท 

 
 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบ   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓   

ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ในงบลงทุน ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน      

ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป            
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายเงินสะสม ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ ตอไป   

 
  

                               (ลงช่ือ)        เอนก   ศรีสังข           ผูเสนอ 
                                            ( นายเอนก  ศรีสังข ) 
                                      นายกเทศมนตรีตําบลบัววัฒนา   

 

นายปญญา  กันศร ี  - ตามที่ทานนายกเทศมนตรีตําบลบัววัฒนา ไดช้ีแจงญัตติดังกลาวแลวน้ัน   

ประธานสภาเทศบาลฯ มีทานใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไมครับ 

ที่ประชุม  - ไมม ี

นายปญญา  กันศร ี  - หากไมมี  ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา หากอนุมัติให 

ประธานสภาเทศบาลฯ แกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการขางตน งบประมาณทั้งสิ้น ๙๕,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 

 เงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕ งบประมาณท้ังสิ้น ๙๕,๐๐๐ บาท   

                  - เห็นชอบ      จํานวน   ๙ เสียง 

                 - ไมเห็นชอบ   จํานวน    -  เสียง 

                 - งดออกเสียง  จํานวน   1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

  ๔.๒ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายปญญา  กันศร ี  -  ตามทีน่ายกเทศมนตรีตําบลบัววัฒนา  ไดย่ืนขอเสนอญัตติขออนุมั ติ  

ประธานสภาเทศบาลฯ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ
ทั้งสิ้น ๘,๙๐๐ บาท เพื่อนําไปจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนของเดิมที่หมด
สภาพการใชงานแลว ซึ่งจะทําใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  จึงขอเสนอที่ประชุมสภาเทศบาล
ตําบลบัววัฒนา พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ                     
พ.ศ. ๒๕๖๕  ตอไป และขอเชิญนายเอนก ศรีสังขนายกเทศมนตรีตําบลบัววัฒนา  
ไดช้ีแจงครับ 

นายเอนก  ศรีสังข  -  เรียน ทานประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร 

นายกเทศมนตรีฯ หัวหนาสวนราชการ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผมนายเอนก  ศรีสังข นายก     

 
 

/เทศมนตร…ี… 
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 เทศมนตรีตําบลบัววัฒนา ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดดังน้ีครับ  

 

แบบขอเสนอญัตติ 
ที่ สํานักงานเทศบาลตําบลบัววัฒนา 

 

     วันที่  ๒๐  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา 

           ขาพเจาขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

งบประมาณทั้งสิ้น ๘,๙๐๐ บาท เพื่อนําไปจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนของเดิมที่หมดสภาพการใชงาน

แลว ซึ่งจะทําใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ

ปฏิบัติงาน จึงขอเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

หนวยงานเจาของงบประมาณ :  สํานักปลัดเทศบาลตําบลบัววัฒนา 
โอนลด  งบประมาณ ๘,๙๐๐ บาท 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน   
งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย 
ประเภท รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 

- โครงการกวนขาวทิพย เปนเงิน ๘,๙๐๐ บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน      

โอนเพ่ิม งบประมาณ ๘,๙๐๐ บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออเิลก็ทรอนิกส 

   คาจัดซื้อเครื่องพิมพ 
•  คาจัดซื้อ เครื่ องพิมพ เลเซอร  หรือ  LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่  ๑  

(28 หนา/นาที) เปนเงิน ๘,๙00 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา  28 หนาตอนาท ี(ppm) 

       - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
       - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
       - มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
       - มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
      - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
      - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

 
/(เกณฑราคากลาง… 
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 ( เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพวิเตอร  
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 )    

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
ระเบียบ 
การโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕ รายการขางตน เปนอํานาจ

อนุมัติของสภาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน              

พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป            

พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตอไป       

 
 

(ลงช่ือ)       เอนก  ศรีสังข       ผูเสนอ 
( นายเอนก  ศรีสังข ) 

นายกเทศมนตรีตําบลบัววัฒนา   
 

นายปญญา  กันศร ี  - ตามที่ทานนายกเทศมนตรีตําบลบัววัฒนา ไดช้ีแจงญัตติดังกลาวแลวน้ัน   

ประธานสภาเทศบาลฯ มีทานใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไมครับ 

ที่ประชุม  - ไมม ี

นายปญญา  กันศร ี  - หากไมมี  ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา หากอนุมัติให 

ประธานสภาเทศบาลฯ โอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรายการขางตน 
โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  

 พ.ศ. ๒๕๖๕  

                  - เห็นชอบ      จํานวน   ๙  เสียง 

                 - ไมเห็นชอบ   จํานวน    -  เสียง 

                 - งดออกเสียง  จํานวน   1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

 ๔.๓  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔ 

นายปญญา  กันศร ี  - ขอเชิญนายเอนก ศรีสังข นายกเทศมนตรีตําบลบัววัฒนา ช้ีแจงรายงาน 

ประธานสภาเทศบาลฯ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครับ 

นายเอนก ศรีสังข  -  เรียน ทานประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร 

นายกเทศมนตรฯี หัวหนาสวนราชการ  และผู เขารวมประชุมทุกทาน  ผมนายเอนก  ศรีสังข 

นายกเทศมนตรีตําบลบัววัฒนา ขอช้ีแจงรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ครั้งที่ ๒) โดยสรุปดังน้ี 

 
  

/ตามที…่ 
 



-9- 
 

 ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบัววัฒนา           
ไดรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ            
พ.ศ. 256๔ (ครั้งที่  ๒) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ 29  ซึ่งกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การรายงานผลและนําเสนอความเห็น  ซึ่งได จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน เสนอตอสภา
ทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชน ในทองถ่ินทราบโดยทั่วกัน จึงขอรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ครั้งที่ ๒) ใหสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา และผูเขารวมประชุมไดทราบ โดยสรุปดังน้ี                          

 

รายงานการติดตามการใชจายงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 
เทศบาลตําบลบัววัฒนา มีโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561–2565 เฉพาะในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจํานวนโครงการทั้งหมด ๒๖๒ โครงการ และไดนําโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน มาต้ัง
งบประมาณดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 132 โครงการ  จํานวนเงินงบประมาณ 
30,873,170 บาท  มีการเบิกจายงบประมาณและดําเนินโครงการแลวเสร็จ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จํานวน 114 โครงการ  จํานวนเงินงบประมาณ  29,217,104.97 บาท โครงการที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 
18 โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ 1,656,065.03 บาท โดยมีขอมูลแสดงในตาราง ดังน้ี 

ตารางท่ี ๑ ตารางแสดงผลจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
เฉพาะโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 88 24,060,000 
2. ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 21 10,640,000 
3. ดานคุณภาพชีวิตและสังคม 62 9,760,000 
4. ดานการจัดระเบียบชุมชน สงัคม  

และการรักษาความสงบเรียบรอย 
22 8,935,000 

5. ดานการเมอืงและการบรหิาร 57 21,012,000 
6. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๑๒ 2,565,000 

รวม 262 76,972,000 
 

ตารางท่ี ๒ ตารางแสดงผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
(คิดเฉพาะแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

ยุทธศาสตร 

จํานวน
โครงการใน 
แผนพัฒนาฯ 

ทั้งหมด 

จํานวนโครงการ 
ที่ดําเนินการ 
แลวเสรจ็ 

  จํานวนโครงการ 
  ที่อยูระหวาง    
  ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไมได 
ดําเนินการ 

จํานวน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 88 46 52.27 - - 42 47.73 
2. ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว  21 - - - - 21 100.00 

 

                                                                                                    /ยุทธศาสตร… 



-๑๐- 
  

ยุทธศาสตร 

จํานวน
โครงการใน 
แผนพัฒนาฯ 

ทั้งหมด 

จํานวนโครงการ 
ที่ดําเนินการ 
แลวเสรจ็ 

  จํานวนโครงการ 
  ที่อยูระหวาง    
  ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไมได 
ดําเนินการ 

จํานวน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
3. ดานคุณภาพชีวิตและสังคม 62 24 38.71 - - 38 61.29 
4. ดานการจัดระเบียบชุมชน สงัคม   
    และการรักษาความสงบเรียบรอย 

22 5 22.73 - - 17 
77.27 

5. ดานการเมืองและการบริหาร 57 35 61.40 - - 22 38.60 
6. ดานทรัพยากรธรรมชาต ิ
    และสิ่งแวดลอม  

12 4 33.33 - - 8 
66.67 

รวม 262 114 43.51 - - 148 56.49 
 

ตารางท่ี ๓ ตารางแสดงผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร 
         งบปกติ         เงินสะสม    งบหนวยงานอื่น             รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
1.ดานโครงสรางพื้นฐาน 2,433,596  24.94 7,323,100 75.06 - - 9,756,696  100 

2.ดานเศรษฐกิจและ 
   การทองเที่ยว 

- - - - - - - - 

3.ดานคุณภาพชีวิต 
   และสังคม 

 14,187,760.30  92.71 - - 1,115,276 7.29 15,303,036.30 100 

4.ดานการจัดระเบียบ 
   ชุมชน สังคม และ 
   การรักษาความสงบ 
   เรียบรอย 

179,595 
  

100 - - - - 179,595 
 

100 

5.ดานการเมือง  
   และการบริหาร 

   3,798,621.67  100  - - -   3,798,621.67 100 

6.ดานทรัพยากร 
    ธรรมชาติและ 
   ส่ิงแวดลอม  

        179,156  100 - - - - 179,156 100 

รวม 20,778,728.97 71.12 7,323,100 25.06 1,115,276 3.82 29,217,104.97 100 
 

ผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเห็นไดวา เทศบาลตําบลบัววัฒนา ไดจัดสรร
งบประมาณรายจาย เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี  

ลําดับที่ 1 ยุทธศาสตรการพฒันาดานคุณภาพชีวิตและสังคม จํานวนเงิน 15,303,036.30 บาท  
 ลําดับที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน จํานวนเงิน 9,756,696.00 บาท 

ลําดับที่ 3 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการเมืองและการบรหิาร จํานวนเงิน 3,798,621.67 บาท 
ลําดับที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  

จํานวนเงิน 179,595 บาท 
ลําดับที่ 5 ยุทธศาสตรการพฒันาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม จํานวนเงิน 179,156 บาท 
ลําดับที่ 6 ยุทธศาสตรการพฒันาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  ไมไดใชจายงบประมาณ 

 

/ปญหา … 



-๑๑- 
 

ปญหา อุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข   
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  
1) จํานวนงบประมาณมีไมเพียงพอในการดําเนินงานโครงสรางพื้นฐานดานตางๆ ในตําบล เน่ืองจาก            

มีหลายโครงการตองใชงบประมาณจํานวนมากในการกอสราง ประกอบกับหลายๆ โครงการ เปนโครงการ/
กิจกรรมที่มีความตอเน่ือง จึงทําใหมีการต้ังจํานวนโครงการมาก ซึ่งถาหากตัดโครงการทิ้งไปก็จะทําใหเกิดความ
ไมตอเน่ือง และอาจเกิดความลาชา  ไมคลองตัวที่จะนําโครงการตางๆ น้ันมาดําเนินการไดอยางทันทวงที               
ในการแกไขปญหาใหกับประชาชน    

2) ขาดเครื่องมอืและอุปกรณในการดําเนินงานดานตางๆ เชน รถกระเชา ชุดผจญเพลิง เครื่องมือใน
การขุดหรือเจาะดิน เปนตน     

3) ราคาวัสดุและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการดําเนินงานของเทศบาล มีการเปลี่ยนแปลงราคาเสมอทําให
เกิดความลาชาในการปรับปรุงรายการประมาณการคาใชจาย  จึงไมเปนไปตามแผนการจัดซื้อจัดจาง 
 4) ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีประสบการณและความเช่ียวชาญเฉพาะงาน ทั้งยังรับผิดชอบงาน
ตามภารกิจที่ถายโอนใหทองถ่ินที่เพิ่มมากข้ึน 

 5) ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจ  และไมใหความสําคัญกับการทําแผนพัฒนาตําบล ทําใหการ
ปฏิบัติงานยังไมสามารถแกไขปญหา  ตอบสนองความตองการใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิผล 

  
 

 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข 
 1) โครงการที่อยูในแผนพัฒนาควรกําหนดไวใหพอเหมาะและควรจัดลําดับความสําคัญของปญหา 
เทาที่สามารถดําเนินการไดตามงบประมาณที่จัดสรร 
 2) ใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการตรวจรับการจางและแนะนําวิธีการตรวจสอบโครงการตางๆ 
ที่ถูกตอง  แลวรายงานผลการดําเนินการใหเทศบาลตําบลบัววัฒนาทราบ 
 3) การตรวจสอบจากภาคประชาชนควรจะมีมากข้ึนและมีความตอเน่ือง 
 4) ควรพิจารณาปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจางใหเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในปจจุบัน  
 5) เสนอโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอื่น  
 ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดปรากฏในเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ครั้งที่ ๒) ซึ่งไดสงใหกับสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนาทุกทานแลว 
 

นายปญญา  กันศร ี  - ตามที่ทานนายกเทศมนตรีตําบลบัววัฒนา ไดช้ีแจงรายงานฯ แลวน้ัน   

ประธานสภาเทศบาลฯ มีทานใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไมครับ 

ที่ประชุม  - ไมม ี

นายปญญา  กันศร ี  - หากไมมี  ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา หากเห็นชอบ 

ประธานสภาเทศบาลฯ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
(ครั้งที่ ๒) ตามรายการขางตน โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม  -  มีมติเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ครั้งท่ี ๒)    

                  - เห็นชอบ      จํานวน   ๙  เสียง 

                 - ไมเห็นชอบ   จํานวน    -  เสียง 

                 - งดออกเสียง  จํานวน   1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

 
/ระเบียบวาระที่ ๔ ...  



-๑๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องอ่ืนๆ 
นายปญญา  กันศร ี  -  มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนาทานใดมีเรื่องเสนอหรือไมครับ   

ประธานสภาเทศบาลฯ และคณะผูบริหารเทศบาล มีเรื่องเสนอเพิ่มเติมหรือไมครับ ขอเชิญเสนอได 

ที่ประชุม  -  ไมม ี

นายปญญา  กันศร ี  -  หากไมมีแลว ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผูบริหาร 

ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่ไดเขารวมประชุมในวันน้ี และกลาวปด 

การประชุมสภาเทศบาลตําบลบัว วัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่  ๔ ประจําป                   

พ.ศ. 256๔ ครับ 

 
 

เลิกประชุมเวลา 10.๑๐  น. 
 

 

   (ลงช่ือ)         สมหมาย  เที่ยงธรรม      ผูจดบันทึกรายงานการประชุม                            
   (นายสมหมาย  เที่ยงธรรม) 

                                       สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา/ 
                                     เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา 
 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา  ไดตรวจสอบ  
 รายงานการประชุมฯ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม  ๒๕๖๕ รับรองวาถูกตอง จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน     

 
                               (ลงช่ือ)             ผล  ศรียากูล           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                ( นายผล  ศรียากูล ) 
                                     

(ลงช่ือ)              สุภาพ  สียับ           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                 ( นายสุภาพ  สียับ ) 

 
(ลงช่ือ)         เยาวมาลย กองมนต       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                          ( นางสาวเยาวมาลย กองมนต) 
 
    รายงานการประชุมฉบับน้ี สภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา ไดรับรองแลว ตามมติ                  
ที่ประชุม  สภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อวันที่. ๒๔ . เดือน 
กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๕ . 
 
                               (ลงช่ือ)           ปญญา  กันศรี            ประธานสภาเทศบาลตําบลบัววัฒนา 
                                               (นายปญญา  กันศร ี) 
                                        

 


